

Đảng viên chi bộ Trường THCS Lê Quý Đôn tham gia hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và nghe thông tin thời sự trong nước, quốc tế quý II năm 2022.

Sáng ngày 23/7/2022, tại Hội trường UBND phường Phúc Lợi, Đảng uỷ phường Phúc Lợi tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và nghe thông tin thời sự trong nước, quốc tế quý II năm 2022.

Tham dự hội nghị, có đồng chí Dương Ngọc Dũng- Bí thư đảng uỷ và các đồng chí trong Ban chấp hành đảng bộ, các đồng chí lãnh đạo UBND, cán bộ chủ chốt các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ trưởng các tổ dân phố và toàn thể đảng viên của Đảng bộ phường Phúc Lợi.

Chi bộ Trường THCS Lê Quý Đôn có 10/10 đồng chí đảng viên tham dự hội nghị.

Hội nghị diễn ra trong buổi sáng ngày 23/7 với 2 nội dung chính: Thông tin thời sự trong nước và quốc tế quý II năm 2022 và Nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do đồng chí Phạm Xuân Thâu - Phó trưởng ban Tuyên giáo hội CCB Việt Nam (nguyên Tổng biên tập Tạp chí đối ngoại Ban Tuyên giáo TW đảng) truyền đạt.

Thông qua nội dung nói chuyện thời sự , các đồng chí cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phường đã nắm được những thông tin quan trọng, chính thống về tình hình trong nước cũng như tình hình quốc tế; từ đó, nâng cao nhận thức, lập trường tư tưởng, trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong công tác tuyên truyền, góp phần xây dựng Đảng và bảo vệ Tổ quốc.

Với nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị Quyết Hội nghị TW5, Hội nghị đã giúp cấp ủy các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống; giúp cấp ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả Nghị quyết này. Qua đó, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết tại cơ quan, đơn vị thiết thực, hiệu quả, phù hợp; vận dụng sáng tạo vào

công tác, đời sống; làm tốt công tác tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về các chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong nghị quyết, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc./.

Một số hình ảnh tham gia Hội nghị của chi bộ THCS Lê Quý Đôn.





TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN